



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
ที่ ๑๖๓ /๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปี ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียน แสดงออกตามความสามารถของตนเอง อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะ ทั้งระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และ ระดับชาติ สำหรับระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้การจัดการแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการกลางแต่ละสนามแข่งขัน

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ อำนวยการ จัดการแข่งขัน เสนอแต่งตั้งกรรมการจัดการแข่งขัน จัดสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานตามความจำเป็น รายงานข้อมูล การรับสมัคร การแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน ในระบบคอมพิวเตอร์ รวบรวม เอกสารต่าง ๆ จากการแข่งขัน ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อดำเนินการแข่งขันแล้ว ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดจนงานธุรการที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวินิจฉัยปัญหา แก้ปัญหา ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการแข่งขันได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถอย่างแท้จริง มีความโปร่งใส และยุติธรรม

ตั้งบัญชีรายชื่อกรรมการแนบท้ายคำสั่งนี้

๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละสนามแข่งขัน

ในแต่ละกลุ่มสาระ ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ในการ วางแผนการจัดการแข่งขัน ให้เหมาะสมกับ จำนวนทีม จำนวนรายการ และ จำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ในหลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขัน ของแต่ละกลุ่มสาระ และแต่ละรายการ จัดสร้างเครื่องมือ และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการแข่งขัน สร้างเกณฑ์การให้คะแนน และตัดสินผลการแข่งขัน ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้รวบรวมหลักฐาน เอกสารการประเมิน ที่เกี่ยวข้อง ใส่ซองส่งให้คณะกรรมการกลาง เพื่อนำส่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ตั้งบัญชีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละกลุ่มสาระ แนบท้ายคำสั่งนี้

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เอาใจใส่ รับผิดชอบ อย่าให้เกิดการเสียหายต่อราชการอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

  
(นายวัชรพงศ์ สุวัธษา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑